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Ðại nhạc hội “Tạ Ơn Chiến Sĩ Tự Do” kỳ 3 vừa được ban tổ chức tuyên bố hủy bỏ vì nhiều lý do
khác nhau.

      

  

WESTMINSTER (NV) - Ðại nhạc hội “Tạ Ơn Chiến Sĩ Tự Do” kỳ 3 vừa được ban tổ chức tuyên
bố hủy bỏ vì nhiều lý do khác nhau.

        

  
    Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài 
vừa quyết định hủy bỏ đại nhạc hội gây quỹ xây dựng một trung tâm sử 
liệu tại đây, vì không đủ tài chánh. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)  
      

Theo dự trù, đại nhạc hội được tổ chức từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối Chủ Nhật cuối tuần này, 15
Tháng Tư, tại trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, với một lực lượng ca nghệ sĩ hùng
hậu, cùng với cuộc xổ số nhằm gây quỹ xây kiosk tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster,
gọi là Trung Tâm Sử Liệu, để lưu giữ thông tin của những người lính VNCH hy sinh trong cuộc
chiến cách đây gần 40 năm.

Ông Frank Fry, nghị viên Westminster và là chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài, tổ chức
đứng ra mở đại nhạc hội với sự hợp tác của đài truyền hình VBS và trung tâm băng nhạc Blue
Ocean Music, xác nhận với nhật báo Người Việt rằng: “Chúng tôi phải hủy bỏ đại nhạc hội vì
không có đủ tiền chiếu trực tiếp chương trình đến những nơi khác ở Hoa Kỳ, theo dự trù ban
đầu.”

Ông Nguyễn Văn Giỏi, phó chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài, nói thêm: “Tài chánh chúng
tôi eo hẹp quá. Muốn tổ chức thành công, phải chiếu truyền hình trực tiếp khắp nước Mỹ, thì mới
có người ủng hộ tài chánh. Bán vé chỉ đủ chi phí phần nào. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng bây
giờ đã ‘đuối’ rồi, đành hát bài 'Xin lỗi.'”

Về sự hợp tác giữa ba tổ chức và doanh nghiệp nêu trên, ông Giỏi cho biết có nhiều “hiểu lầm”.
“Tôi nghĩ, giữa ba bên có nhiều hiểu lầm lẫn nhau. Giống như khi mình nghèo, được ai nói giúp
thì mừng lắm. Nhưng sau những trục trặc, bây giờ mới hiểu,” ông Giỏi nói tiếp.

Khi được hỏi tiền mướn sân khấu đã trả rồi thì sao, ông Giỏi trả lời: “Chúng tôi đang điều đình để
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lấy lại một phần nào.”

Ông kể: “Ban đầu đài VBS tiếp cận chúng tôi, nói sẽ phụ trách phần phát hình trực tiếp, có ký
hợp đồng giữa ông Frank Fry và ông Trần Mạnh Ðôn bên ủy ban với 
Linh Mục Joseph Nguyễn (Nguyễn Ngọc Chuẩn), tổng giám đốc đài truyền hình VBS. Nhưng
sau đó, bên đài cho biết không thể làm được, vì lý do 'khó khăn thương mại.'”
“Rồi Linh Mục Joseph nói rằng sẵn sàng giúp bên ủy ban, nhưng không muốn để tên ông vào,”
ông Giỏi kể tiếp. “Sau đó, linh mục giới thiệu Blue Ocean Music cho ủy ban để lo giùm vấn đề
thu hình, phát về đài VBS, để đài này phát sóng. Sau đó, ông Ðôn ký hợp đồng với ông Andy
Thanh, chủ nhân Blue Ocean Music, và đưa trước $5,000.”

Linh Mục Joseph Nguyễn giải thích: “Ðúng là tôi có ký hợp đồng, nhưng sau này thấy vấn đề
pháp lý không rõ ràng, nên xin rút lui, và có giới thiệu ông Andy Thanh cho ủy ban.”
“Ðiều mà tôi quan tâm là không biết ai thực sự quản trị tượng đài, ủy ban hay thành phố. Một
mặt tôi nghe dân chúng nói tượng đài là của ủy ban, mặt khác thành phố lại nói là họ quản trị.
Ðó là điều làm phía chúng tôi lo ngại,” linh mục nói tiếp.

Ông Andy Thanh cho biết có nhiều thay đổi bất ngờ trong việc chuẩn bị, và ủy ban không đủ
tiền để trả chi phí phát hình.

Ông nói: “Cách làm việc không chuyên nghiệp, đổi ý hoài, có khi họp và ra quyết định mà
không báo tôi biết. Trong khi đó, tôi phải lo chuẩn bị ca sĩ và sân khấu. Nếu muốn truyền hình
trực tiếp, phải tốn tiền. Cho đến Thứ Ba, khi họp với ủy ban, tôi còn nói, nếu có đủ tiền, Blue
Ocean Music vẫn có thể thực hiện được. Nếu cha Chuẩn trả từ $3,000 đến $5,000 theo hợp
đồng ký giữa Blue Ocean Music và VBS, chúng tôi vẫn có thể làm được.”
“Tuy nhiên, trong cuộc họp giữa tôi và ủy ban, họ nói đã bỏ phiếu quyết định hủy bỏ đại nhạc
hội,” ông Andy kể tiếp.

Dù đại hội bị hủy bỏ, ông Frank Fry cho biết vé số vẫn được tiếp tục bán, để hỗ trợ việc xây
dựng kiosk.

Ông giải thích thêm: “Tượng đài do thành phố quản trị. Ủy ban chỉ cần gây quỹ, và nếu muốn
làm gì, phải được thành phố chuẩn thuận. Họ chỉ muốn biết ủy ban làm gì với tượng đài. Chỉ có
vậy thôi, và tôi thấy không có vấn đề gì hết.”

Ông Giỏi cho biết cuộc xổ số sẽ được tổ chức trong một ngày gần đây, và Ủy Ban Xây Dựng
Tượng Ðài sẽ có thông báo.
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